

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ : ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีเรื่องที่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์ประสาธ สืบคำ) ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

2. เรื่อง การขออุทธรณ์มติคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีที่ไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษาเอแบค ซิตี แคมปัส ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) : ที่ประชุมเห็นชอบให้คืนเรื่องการขออุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องจากมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสามารถใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรง

3. เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ที่ประชุมมอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินคดีแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคดีหมายเลขดำที่/2562 และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย ทั้งนี้ มอบอำนาจเป็นหลักการว่า ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินคดีแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือพนักงานอัยการได้ในทุกคดีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นคู่กรณี

4. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ : ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการการเงินและบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามและให้ข้อคิดเห็นผลการวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะทางการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการจัดการด้านการเงินการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

2) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

3) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากลยุทธ์เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (University Transformation Advisory Committee) เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานในการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามยุทธศาสตร์ (University Re-positioning Framework) ให้ข้อเสนอแนะ กกอ.ในการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนงานเพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา วางแผนและพัฒนาทีมที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์กลุ่มยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนำร่องในการกำหนด



กลุ่มยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของตนเองและจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่เป็นเป้าหมาย ประสานแผนงานกับการขับเคลื่อนการดำเนินการตามปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) อื่นๆ ตลอดจนให้ความเห็น กกอ.เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำข้อตกลงแผนการดำเนินการ (Performance Agreement) กำหนดตามแนวทาง OKRs ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษานำร่อง ในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน กลยุทธ์และแผนงานเพื่อการพลิกโฉมของสถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องตามกลุ่มยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ

5. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณ (ด้านการอุดมศึกษา) ให้สถาบันอุดมศึกษา ในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ประกอบกฎหมายว่าด้วยสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ที่ประชุมรับทราบหลักการ การจัดทำคำขอของงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาและการจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษา ในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะกิจ

6. เรื่อง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอความเห็นชอบให้บริษัทเอกชนเช่าอาคาร : ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำอาคารเฉลิมรัชมงคล (Coronation Hall) ซึ่งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 45445 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 ตารางวา ให้บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือเช่าเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 74 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7.* เรื่อง ข้อเสนอในประเด็นเร่งด่วนด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อปรับลดอุปสรรคต่อการปฏิรูปอุดมศึกษา : ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เวียนแจ้งแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษา รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

8.* เรื่อง ขอให้พิจารณาคณวุฒิจำนวนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ที่ประชุมเห็นชอบให้อาจารย์ภัทรศิลป์ สุภณศิลป์ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ฉบับปี พ.ศ. 2553 และทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้

9.* เรื่อง การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎกระทรวงการขอรับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี : ที่ประชุมเห็นชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้



1. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร จำนวน 23 หลักสูตร จากจำนวน 23 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดำเนินการในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป

2. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับสถาบัน เนื่องจากมีผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 23 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่เสนอขอรับการรับรองวิทยฐานะ และมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และ 2) มาตรฐานด้านการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ให้จัดทำคำแนะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองให้จัดการเรียนการสอนได้โดยมีระยะเวลา 5 ปี ต่อไป

10.* เรื่อง การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎหมายกระทรวงการขอให้การรับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : ที่ประชุมเห็นชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

1. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร จากจำนวน 17 หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ที่มีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่านและผลการดำเนินการในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้อีก 1 หลักสูตร ที่ไม่พิจารณารับรอง เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่แจ้งขอปิดหลักสูตร ซึ่งจะปิดอย่างสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา

2. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับสถาบัน เนื่องจากมีผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ด้านการกำกับมาตรฐาน และผลการดำเนินงานในองค์ประกอบอื่นๆ ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 16 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของหลักสูตรที่เสนอขอรับการรับรองวิทยฐานะ และมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และ 2) มาตรฐานด้านการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ทั้งนี้ ให้จัดทำคำแนะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตร ในระดับชั้นและสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองให้จัดการเรียนการสอนได้โดยมีระยะเวลา 5 ปี ต่อไป



11.* เรื่อง การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎหมายกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคเล่าปาง : ที่ประชุมเห็นชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยอินเตอร์เทคเล่าปาง ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

1. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร จากจำนวน 5 หลักสูตรที่วิทยาลัยเสนอขอรับรองวิทยฐานะ เนื่องจากมีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน อยู่ในระดับผ่านและผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้อื่นๆ อยู่ในระดับดี

2. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับสถาบัน เนื่องจากมีผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ขอพิจารณารับรองวิทยฐานะ และวิทยาลัยมีมาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และ 2) มาตรฐานด้านการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

โดยมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ให้จัดทำคำแนะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยอินเตอร์เทคเล่าปาง ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตร ในระดับชั้นและสาขาวิชาที่ได้รับรองให้จัดการเรียนการสอนได้โดยมีระยะเวลา 5 ปี ต่อไป

เรื่องที่ 1 - 6 เป็นการพิจารณาโดยการใช้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องที่ 7 - 11 เป็นการพิจารณาโดยการใช้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

